

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๓๕๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๗
ดังรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกส่งเอกสาร/หลักฐาน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ภายในวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒ ต่อ ๒๕ โทรสาร. ๐ ๔๒๖๑ ๒๒๘๔



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการเรียนการสอน ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ ก็ด้วยการขับเคลื่อนที่สอดประสานทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาเป็นตัวจักรสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ดำเนินการด้านการยกระดับคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน